



ข่าว สกอ.

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวกลาง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มติชน

Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-วัฒนธรรม

วันที่: จันทร์ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13854

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 26.37 **Ad Value:** 29,007

PRValue : 87,021

หัวข้อข่าว: 'สมคิด' ค้านปรับใหญ่แอดมิสชันส์

'สมคิด' ค้านปรับใหญ่แอดมิสชันส์

● ชี้ สทศ. ออกข้อสอบยากต้องแก้ไขให้ตรงจุด

นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยกรณีที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มอบหมายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ปรับปรุงการออกข้อสอบทั้งระบบ รวมถึงปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการต่างๆ ว่า ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับการปรับใหญ่ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ แต่หากจะปรับเล็ก หรือปรับการสอบเพื่อให้สามารถคัดเด็กได้ตรงตามความต้องการมากขึ้นนั้นเห็นด้วย ทั้งนี้ แอดมิสชันส์เป็นระบบที่ใช้คะแนนการเรียนในห้องมาเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย และเด็กยังมีโอกาสสอบปีละ 2 ครั้ง ไม่ใช่สอบครั้งเดียวเหมือนระบบเอ็นทรานซ์ ดังนั้นหากจะปรับจึงต้องดูให้รอบคอบว่าปัญหาเกิดจากอะไร อาทิ ขณะนี้คนกำลัง

ตื่นเรื่องข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชา และแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพื้นฐาน (โอเน็ต) ยากเกินไป ก็ต้องดูว่ายากจริงหรือไม่ สทศ. ออกข้อสอบเกินกว่าความรู้ของเด็ก โดยออกข้อสอบในระดับมหาวิทยาลัยหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นก็ไม่เห็นด้วย และควรต้องปรับการออกข้อสอบให้ไม่เกินกว่าความรู้ที่เด็กเรียน ซึ่งเรื่องนี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยในช่วงที่ตนเป็นประธาน ทปอ. ได้ให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) วิจัยข้อดี ข้อเสียของระบบแอดมิสชันส์ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง แต่ผลวิจัยยังไม่ออกมา

“การจะปรับอะไรควรมีข้อมูลและงานวิจัยรองรับ เช่น วันนี้คนตื่นเรื่องข้อสอบยาก ก็ต้องไปดูว่าปัญหาเกิดจากอะไร ข้อสอบออกเกินความรู้ของเด็กหรือไม่ ก็ปรับตรงนั้น ไม่ใช่ปรับทั้งระบบ ทุกวันนี้ ทปอ. พยายามลดภาระในการสอบให้เด็กอยู่แล้ว โดยการรับตรงผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ เด็กก็สอบวิชาสามัญ 9

วิชา เพียงครั้งเดียว แล้วนำคะแนนไปยื่นในคณะที่เลือก แต่ประเด็นคือแต่ละคณะ/สาขามีจุดเน้นต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีถึง 9 วิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้บังคับว่าต้องสอบครบทุกวิชา นักเรียนสามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่ต้องการใช้สมัครเข้าเรียนได้” นายสมคิดกล่าว นายชัยชาญ ธารวณิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กล่าวว่า ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ว่าหาก ศธ. ปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแล้วจะเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดี คงต้องรอให้รายละเอียดทุกอย่างออกมาชัดเจนกว่านี้ก่อน